

เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหากล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.เป็นต้นมา

ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ





สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

WANGSAMMO DISTRICT PUBLIC HEALTH OFFICE



นายสนธยา ศรีมิตร

สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

วารสารประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 1/2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสนธยา ศรีมิตร สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ เจตนารมณ์ การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เจตนารมณ์การป้องกันการ ทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และ สร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้ เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวังสามหมอ เมื่อวันที่ 35 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.เป็นต้นมา



"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาดปราศจากแอ็ด เคร่งครัดไทยชนะ"



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280



ติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ โทร 042-387159



WebSite : <http://ssowangsammo.com>